

## บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ชั้น ๒

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานสภาฯ** วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่ง นายก อบต. หนองหัวฟาน ได้ยื่นญัตติขอแถลงนโยบาย ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ และมีข้อราชการต่างๆที่ต้องพิจารณา จึงได้เชิญประชุมสภาฯในวันนี้

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**เลขานุการสภาฯ** สรุปรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติรับรอง ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานฯ)

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

**ประธานสภาฯ** เชิญปลัด อบตฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย

**ปลัด อบต.ฯ** ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ แจ้งว่า ก่อนนายกฯเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาฯ เรียกประชุมฯ เพื่อให้นายกฯแถลงนโยบายต่อสภา อบต.ฯ โดยไม่มีการลงมติฯ ดังนั้น นายกฯจึงเสนอนโยบายมาเพื่อเสนอและแถลงนโยบายในครั้งนี้

**ประธานสภาฯ** เชิญนายก อบตฯ แถลงนโยบายต่อไป

**นายก อบต.ฯ** แถลงนโยบาย ว่า ได้รับเลือกเป็นนายก อบต.หนองหัวฟาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยจะแต่งตั้งรองนายกฯ จำนวน ๒ ท่านและเลขานายกฯ ๑ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายเสีียม พิมายกลาง รองนายกฯลำดับที่ ๑ นายดาวเทียม ขตจะโปิระ รองนายกฯลำดับที่ ๒ และนายสง่า ผาดกลาง เลขานายกฯ โดยมีแนวทางการบริหาร พัฒนา ไว้ ๒ ด้าน

๑. ด้านวิสัยทัศน์ ดังนี้ “ อบต. นำอยู่ สุขุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษาเลิศล้ำ วัฒนธรรมคู่

บ้าน โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง อารงหลักธรรมมาภิบาล “ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ๗ ประการ รายละเอียดตามเอกสารค่าแถมฯ

๒. ด้านยุทธศาสตร์ ได้กำหนด ยุทธศาสตร์การบริหาร อบต. ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รายละเอียดตามเอกสารฯ

๒.๒ ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามเอกสารฯ

๒.๓ ด้านสังคมและการส่งเสริมอาชีพประชาชน รายละเอียดตามเอกสารฯ

๒.๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา รายละเอียดตามเอกสารฯ

๒.๕ ด้านการบริหารราชการตามหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายละเอียดตามเอกสารฯ

ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมฯ มีท่านใดสอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่

ส.อบต.เจตน์สถิตย์ฯ หมู่ ๗ ผ่ากนายกฯ เพิ่มเติมเรื่องระบบไฟฟ้า

ส.อบต.นภน้อยฯ หมู่ ๕ ผ่ากนายกฯ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าให้ชาวบ้านและ อยากให้หา  
งบประมาณมาแก้ไขปัญหาของชาวบ้านเพิ่มเติม

ส.อบต.ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ ผ่ากนายกฯ เรื่องถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน

ส.อบต.สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ ผ่ากนายกฯ เรื่องถนนเส้นหลักในตำบลที่ชำรุดเสียหาย

ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ ผ่ากนายกฯ เรื่องขอให้เพิ่มงบประมาณ

๓.๒ เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวพาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประธานสภาฯ เชิญปลัด อบต.ฯ ชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.ฯ ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไข  
ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ กำหนดให้นายกฯต้องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  
ให้สภาท้องถิ่นทราบเป็นประจำทุกปี ภายในเดือนธันวาคม เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้  
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้ นายก อบต.ฯ และสมาชิก อบต.ฯ  
สิ้นสุด จึงไม่สามารถเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีได้ในเดือนธันวาคม จึงต้องนำเสนอใน  
เดือนนี้แทน เมื่อมีสภา อบต.ฯ และขอให้นักวิเคราะห์ฯ ชี้แจง

นักวิเคราะห์ฯ รายงานว่า ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้าย

ประธานสภาฯ สอบถามความคิดเห็นที่ประชุมฯ

มติที่ประชุมฯ รับทราบรายงานฯ

๓.๓ เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

ประธานสภาฯ เชิญปลัด อบต.ฯ ชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.ฯ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๓ และ ๑๐๕ กำหนดให้สภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือกิจการของสภาได้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้นจึงขอเสนอตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

ประธานสภาฯ หากต้องการตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ สรุปลให้มีกรรมการฯ จำนวน ๓ คน โดยเชิญสมาชิกฯ เสนอรายชื่อ

ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เสนอ ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ ๕ โดยมี ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ และ ส.อบต.ทินกรฯ หมู่ ๑ เป็นผู้รับรอง

ส.อบต..ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ เสนอ ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ โดยมี ส.อบต.สมศักดิ์ หมู่ ๒ และ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เป็นผู้รับรอง

ส.อบต. ทินกร หมู่ ๑ เสนอ ส.อบต.สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ โดยมี ส.อบต.นภน้อม หมู่ ๕ และ ส.อบต.บุญนาคาฯ หมู่ ๓ เป็นผู้รับรอง

ประธานสภาฯ สอบถามมีท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ เพิ่มหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ ๕ ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ และ ส.อบต.สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

๓.๔ เรื่องการเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

ประธานสภาฯ เชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียด

นักวิเคราะห์ฯ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ (๓) กำหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ คน ร่วมเป็น คณะกรรมการพัฒนา อบต. หนองหัวฟาน

ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ

ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ เสนอ ส.อบต..ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ โดยมี ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ ๕ และ ส.อบต.สมศักดิ์ หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง

ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ ๕ เสนอ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ โดยมี ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ และ ส.อบต.ทินกรฯ หมู่ ๑ เป็นผู้รับรอง

ส.อบต.เจตน์สฤณีฯ หมู่ ๗ เสนอ ส.อบต..สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ โดยมี ส.อบต..ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖

และ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เป็นผู้รับรอง

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ เพิ่มหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า ส.อบต.สมศักดิ์ฯ หมู่ ๒ ส.อบต..ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ และ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เป็น คณะกรรมการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**๓.๕ เรื่องการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

**ประธานสภาฯ** เชิญนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักวิเคราะห์ฯ** ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ คน ร่วมเป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อ

**ส.อบต.เจตน์สถุณีฯ หมู่ ๗** เสนอ ส.อบต.ทินกรฯ หมู่ ๑ โดยมี ส.อบต.ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖ และ ส.อบต.สมศักดิ์ หมู่ ๒ เป็นผู้รับรอง

**ส.อบต..ปณวัฒน์ฯ หมู่ ๖** เสนอ ส.อบต.บุญนาคฯ หมู่ ๓ โดยมี ส.อบต.ทินกร หมู่ ๑ และ ส.อบต.หาญณรงค์ฯ หมู่ ๘ เป็นผู้รับรอง

**ส.อบต.นภน้อมฯ หมู่ ๕** เสนอ ส.อบต.เจตน์สถุณีฯ หมู่ ๗ โดยมี ส.อบต.บุญนาคฯ หมู่ ๓ และ ส.อบต..นวลจันทร์ฯ หมู่ ๙ เป็นผู้รับรอง

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพิ่มหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า ส.อบต.ทินกรฯ หมู่ ๑ ส.อบต..บุญนาคฯ หมู่ ๓ และ ส.อบต.เจตน์สถุณี หมู่ ๗ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**๓.๖ เรื่องการเลือกคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

**ประธานสภาฯ** เชิญนักจัดการงานทั่วไปฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักจัดการงานทั่วไปฯ** ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับการป้องกัน อาชญากรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การรับเรื่องราวทุกข์ การเยียวยาให้กำลังใจ และสนับสนุน คีคนคดีสู่สังคม จึงขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**๓.๗ เรื่องการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

**ประธานสภาฯ** เชิญปลัด อบต.ฯ ชี้แจงรายละเอียด

**ปลัด อบต.ฯ** ด้วยประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ กำหนดให้สภาท้องถิ่นมอบหมาย สมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ คน ร่วมเป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** เชิญสมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็น

**ที่ประชุมฯ** มีมติ มอบให้ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**๓.๘ เรื่องการเลือกคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

**ประธานสภาฯ** เชิญนักพัฒนาชุมชนฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักพัฒนาชุมชนฯ** ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ขอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกี่ยวกับ ปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบล จึงขอ เสนอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**๓.๙ เรื่องการเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน**

**ประธานสภาฯ** เชิญนักวิชาการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักวิชาการศึกษาฯ** ด้วยระเบียบฯกำหนดให้ นายก อบต.ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อช่วยในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้นจึงขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

แยกตามเขตของหมู่บ้าน ดังนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๑ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ ๒ ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ตามที่เสนอ

### ๓.๑๐ เรื่องการเลือกคณะกรรมการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** เชิญนักวิชาการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักวิชาการศึกษาฯ** ด้วยระเบียบฯกำหนดให้ นายก อบต.ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา เพื่อช่วยในการบริหารงานการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ดังนั้นจึงขอเสนอ ให้สมาชิกสภา อบต. คัดเลือกผู้แทนสมาชิก อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ที่ประชุมฯ** มีมติ มอบให้ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

### ๓.๑๑ เรื่องการเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** เชิญนักพัฒนาชุมชนฯ ชี้แจงรายละเอียด

**นักพัฒนาชุมชนฯ** ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ขอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาภายในครอบครัวที่เกิดขึ้นในตำบล จึงขอเสนอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด คิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มี จึงถือว่า สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

### ๓.๑๒ เรื่องการปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเลขที่ 020054078555 ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**ประธานสภาฯ** เชิญผู้แทนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานชี้แจง

**นักพัฒนาชุมชนฯ** ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดทำโครงการฯ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยได้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเลขที่ 020054078555 ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เพื่อรับงบประมาณมาดำเนินการตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็ได้มีการขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพฯอีก ซึ่งทำให้มีเงินเหลือในบัญชีจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงจะทำการปิดบัญชีดังกล่าว โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน มีความเห็นว่าควรโอนเงินจำนวนที่เหลือให้กับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ต่อไป

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด สอบถามสิ่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มี จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

**มติที่ประชุมฯ** เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้โอนเงินจำนวนที่เหลือ ในบัญชีเลขที่ 020054078555 ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ให้กับกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

**ประธานสภาฯ** สอบถามมีท่านใด เพิ่มเติมเรื่องอื่นๆหรือไม่

**ส.อบต.เจตน์สถิตย์ฯ หมู่ ๗** ฝากเรื่องการทำงานของกองช่างฯ

**ผ.อ.กองคลังฯ** แจ้งเรื่องการตรวจรับรองงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย

**ผู้บริหารฯ** กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาฯและพนักงานฯ และขอให้ทุกท่านร่วมมือกันในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

**ประธานสภาฯ** กล่าวขอบคุณผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯและพนักงานฯ และกล่าวปิดประชุมฯ


ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา


ลงชื่อ




ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ

(นายอริย์รัช หัตถกิจ) เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายน้อย ทัดพิชญางกูร) ส.อบต. หมู่ ๕

ลงชื่อ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายสมศักดิ์ แก่นพุดชา) ส.อบต. หมู่ ๒

ลงชื่อ  เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายเจตน์สฤกษ์ ฝีมื้อสาร) ส.อบต. หมู่ ๗

ลงชื่อ  
  
(นายบุญนาค รวมกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน